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Þskj. 668  —  417. mál.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um stofnanir á sviði samgöngumála og Háskólann á Akureyri.

Frá Ólöfu Nordal.

1. Telur ráðherra mögulegt að færa hluta af starfsemi stofnana á sviði samgönguráðuneytis,
t.d. á sviði vegamála og siglingamála, til Akureyrar?

2. Er að mati ráðherra grundvöllur fyrir samstarfi milli Háskólans á Akureyri og stofnana
á sviði samgöngumála til að renna frekari stoðum undir starfsemi skólans?


